

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖  
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี	ประธานสภาฯ	อัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี	
๒	นายสมถวิล อินธิราช	รองประธานสภาฯ	สมถวิล อินธิราช	
๓	นายกาสิน บุญชาญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	กาสิน บุญชาญ	
๔	นางสุภาพร ตู่ไชย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาพร ตู่ไชย	
๕	นายมนตรี ตรงธิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	มนตรี ตรงธิ	
๖	นายพงษ์ ไตรสุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	พงษ์ ไตรสุ	
๗	นายปัญญา อินตา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ปัญญา อินตา	
๘	นายชาติรี ทองนาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	ชาติรี ทองนาง	
๙	นายเอื้อง บุญชาญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	เอื้อง บุญชาญ	
๑๐	นายถาวร บุตรสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	ถาวร บุตรสุวรรณ	
๑๑	นางเกวียน ไชยโสภา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	เกวียน ไชยโสภา	
๑๒	นางสาวรัชณีย์ ปังอุทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	รัชณีย์ ปังอุทา	
๑๓	นายทินกร เข้มอุทา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓	ทินกร เข้มอุทา	
๑๔	นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนันต์	เลขานุการสภาฯ	วัชรวิชัย กาญจนรัตนันต์	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์	นายก อบต.โพนงาม	สนั่นตัน ธรรมรักษ์	
๒	นายส่วน เขียนจันทา	รองนายก อบต.โพนงาม	ส่วน เขียนจันทา	
๓	นายสมชาย สมิตร	รองนายก อบต.โพนงาม	สมชาย สมิตร	
๔	นายวิเศษ พรหมแสง	เลขานุการนายกฯ	วิเศษ พรหมแสง	
๕	นายพรชัย สายธิไชย	รองปลัด อบต.	พรชัย สายธิไชย	
๖	นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ	หัวหน้าสำนักปลัด	สุขเกษม เพ็ชรเลิศ	
๗	นางศิริขวัญ ไขคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ศิริขวัญ ไขคำ	
๘				
๙				
๑๐				
๑๑				
๑๒				

**เปิดการประชุม**

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จุติรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

**ระเบียบวาระที่ ๑****เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๒****เรื่อง รับรองรายงานการประชุม**

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ

นางเถียน ไชยโสตา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางเถียน ไชยโสตา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมในสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไปขอขอบคุณค่ะ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาทุกท่านได้รับสำเนารายงานการประชุมทุกท่านแล้วนะครับ ก็ให้ท่านตรวจดูอีกครั้งว่าต้องแก้ไขถ้อยความตรงไหนบ้าง ถ้าไม่มีท่านไหน ผมก็ขอมติรับรองเลยนะครับ

**มติที่ประชุม**

รับรอง ๑๒ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓****เรื่อง เสนอเพื่อทราบ**

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

## เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

**๔.๑ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ขั้นแปรญัตติ)**

นายอัษฎาภูมิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภา

ก่อนจะเข้าสู่วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติก็ขอให้เลขาธิการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ข้อกฎหมายก่อนนะครับ เชิญครับ

นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์  
เลขาธิการสภาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การส่งวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการส่งวนคำแปลยติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

นายอัษฎาภูมิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภา

เลขาธิการสภาฯก็ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายแล้วนะครับ ต่อไปก็ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติแถลงรายงานการแปรญัตติ ขอเชิญครับ

นายถาวร บุตรสุวรรณ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๙

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นเสนอคำแปรญัตติครับ ขอขอบคุณครับ

นายอัษฎาภูมิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภา

เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอคำแปรญัตติ สมาชิกสภาท่านใดสงสัยในวาระสองหรือไม่ ถ้าไม่มี ก่อนจะเข้าวาระที่สาม (ขั้นลงมติ) ก็ขอให้เลขาธิการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายก่อนนะครับ ขอเชิญครับ

นายวัชรวิชัย กาญจนรัตน  
เลขานุกสนสภาฯ

ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ  
อภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร  
ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น  
ข้อบัญญัติหรือไม่

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายแล้ว ต่อไปผมจะขอมตินะครับ  
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	๑๒	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ผ่านนะครับ

#### ๔.๒ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้ เบิกจ่ายเหลือมปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกครับ

นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม  
ประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้เบิกจ่ายเหลือมปี กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน  
หลักการ ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพพงงาม เพื่อกันเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและ  
การโยธา งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพพงงาม  
ปริมาณกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร ประเภทงานอาคารสำนักงาน  
หมวดงานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานปูวัสดุผิว  
พื้น งานประตู่ หน้าต่าง ช่องแสง งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ งานบันได  
และส่วนประกอบบันได งานทาสี งานระบบไฟฟ้า งานเบ็ดเตล็ด และงานอื่นๆ  
งบประมาณจำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) กรณียังมีได้  
ก่อหนี้ผูกพัน เหตุผล ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพพงงามได้ตั้งงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพพงงาม ปริมาณ  
กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐เมตร ประเภทงานอาคารสำนักงาน หมวดงาน  
สถาปัตยกรรม เนื่องจากอยู่ระหว่างถอดแบบเพื่อจัดทำราคากลางยังไม่แล้วเสร็จ  
และคาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ระเบียบ/กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ วรรคแรก “ในกรณีที่มี รายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความ จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขอ อนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กั้นเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ปริมาณกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร ประเภทงานอาคารสำนักงาน หมวดงาน สถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานปูวัสดุผิวพื้น งาน ประตุ หน้าต่าง ช่องแสง งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ งานบันไดและ ส่วนประกอบบันได งานทาสี งานระบบไฟฟ้า งานเบ็ดเตล็ด และงานอื่นๆ งบประมาณจำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) กรณียังมีได้ ก่อนนี้ผูกพัน

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

ท่านนายกก็ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลแล้ว ต่อไปก็ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบข้อกฎหมายก่อนนะครับ เชิญครับ

นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์  
เลขานุการสภาฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่ มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันตาม เงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา ท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่ กรณี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หาก ไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงิน สะสม

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

คงเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายนะครับ สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามได้ นะครับ

นายกาสิน บุญชาญ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานที่เคารพ รอบก่อนที่สภาจะอนุมัติที่สอบถามไปครั้งหนึ่งแล้ว ปลัดบอกว่าโครงการนี้มี ๒ ระยะเวลาให้ใช้สัญญาเดียวกันได้ แล้วทำไมต้องมาขอ อนุมัติกันเงินอีก ขอคำชี้แจงด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายวัชรวิชัย กาญจนุตรธนรัตน์  
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอชี้แจงตามโครงการนี้คือได้แบ่งเป็น ๒ ระยะของการก่อสร้างอาคารสำนักงานในส่วนของโครงสร้างและงานตกแต่ง ในส่วนของโครงสร้างมีการตั้งข้อบัญญัติไว้จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบพัสดุเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับงานตามสัญญาระยะที่ ๑ ได้สิ้นสุดแล้ว ต่อไปคือการก่อสร้างในระยะที่ ๒ เป็นการตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป เนื่องด้วยในระยะเวลาใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณ ถ้าหากไม่มีการก่อสร้าง หนี้ผูกพันจะทำให้งบประมาณตกเป็นเงินสะสม และอาคารจะไม่ได้รับการก่อสร้าง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพพงงามได้ เพราะอาคารสำนักงานก่อสร้างไม่ต่อเนื่อง ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการจึงนำเสนอต่อสภาฯ เพื่อขออนุมัติกันเงิน และพัสดุจะได้ดำเนินการต่อไปครับ

นายพงษ์ ไตรสุ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพงษ์ ไตรสุ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ อยากสอบถามเรื่องสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นสัญญาเดียวหรือไม่ และเบิกจ่ายเป็นงวดงานใช้หรือไม่ครับ

นายวัชรวิชัย กาญจนุตรธนรัตน์  
เลขานุการสภาฯ

โครงการนี้จะเป็น ๒ สัญญาครับ สัญญาระยะที่ ๑ สิ้นสุดแล้วครับ

นายชาติรี ทองนาง  
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชาติรี ทองนาง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ อยากสอบถามโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพพงงาม เป็นชื่อโครงการเดียวกัน คำว่าโครงการเดียวกัน ๑ โครงการสัญญาต้องใช้สัญญาเดียวไม่ใช้หรือครับ มันถึงจะไม่ผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเราแบ่งเป็นงวดงาน มันถูกระเบียบหรือไม่ครับ ลองพิจารณาให้หน่อยครับ ถ้าสมมติว่าเป็นการตกแต่งอาคารมันจะได้หรือครับ แต่เวลานี้มันเป็นโครงการเดียว ๑ สัญญา จะแยกสัญญาไม่ได้ ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหม ขอสอบถามครับ

นายวัชรวิชัย กาญจนุตรธนรัตน์  
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอตอบคำถามในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้พิจารณาอย่างชัดเจนแล้วว่าการก่อสร้างในข้อบัญญัติกำหนดไว้ว่าจะมีการก่อสร้างเพียงส่วนของโครงสร้างก็ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้ว ดังนั้น เมื่อข้อบัญญัติกำหนดไว้เช่นนี้ สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างจึงได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติในจำนวนนั้นและเป็นไปตามข้อความที่กำหนดในข้อบัญญัติซึ่งก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการนี้ คือระยะที่ ๒ เพื่อให้เสร็จสิ้นก็ต้องดำเนินการในอีกจำนวนหนึ่งก็ให้เป็นไปตามสัญญาอีกอย่างหนึ่ง ถ้าหากเราใช้งบประมาณรวมกัน ก็จะทำให้เป็นจำนวนงบประมาณใหม่ที่สูง จะทำให้ไม่สามารถนำงบประมาณส่วนนั้นมาตั้งได้ เพราะว่าตอนนั้นข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายมีงบประมาณจำกัด คือเราดำเนินการตามระเบียบของงบประมาณครับ

นายกาสิน บุญชาญ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

ขออนุญาตท่านประธานสภา ผมขอท้าวความตอนที่ท่านปลัดเข้ามาทำหน้าที่ใหม่ๆ ท่านบอกว่าสัญญาเดียวทำครั้งเดียว แต่ต้องจ่ายเป็นงวดงาน ที่ท่านปลัดได้ชี้แจงตอนนั้น กลับไปดูการบันทึกประชุมได้ ขอขอบคุณครับ

นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัด รองปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด ในฐานะเจ้าของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานทั้งระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ขออนุญาตนำเรียนต่อที่ประชุม ตามที่ข้าพเจ้าได้รายงานขอความเห็นชอบจากท่านนายกเพื่อเสนอสภาพิจารณาขอเงินโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ระยะที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ สืบเนื่องจากว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการถอดแบบเพื่อทำราคากลาง เนื่องจากว่างบประมาณค่อนข้างสูง และการทำราคากลางต้องทำในระบบ เพราะฉะนั้นช่วงถอดแบบในกระดาษก่อนและในระบบยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งนายกได้แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ล่วงเลยมา ๒ เดือนแล้ว กระผมในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง และเป็นผู้อนุมัติราคากลางในระบบด้วย ก็ได้เร่งรัดติดตามนายช่างโยธา และผู้อำนวยการกองช่างช่วยเร่งรัดจัดทำราคากลางให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในขณะเดียวกันงานพัสดุ ผมในฐานะหัวหน้าพัสดุก็ได้ดำเนินการสร้างโครงการในระบบ e-GP แล้ว ตอนนี้นำจัดซื้อจัดจ้างแล้ว อยู่ในระบบ เพียงแค่รอราคากลางมาทำประกาศเพื่อสอบราคาผู้รับจ้าง ซึ่งขณะนี้ยังรอราคากลางอยู่ ประเด็นที่ท่านสมาชิกถาม สงสัยว่าทำไมไม่เป็นสัญญาเดียว เนื่องจากงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ที่สภาอนุมัติงบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะที่ ๑ ในการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ ตามที่ท่านปลัดได้แนะนำแล้วก็ให้สามารถตั้งงบประมาณในปีถัดไปได้ แล้วยุ่หมยความว่าก่อนนี้ผูกพันข้ามปี เพราะฉะนั้นในปี ๒๕๖๖ ท่านนายกได้ยื่นญัตติโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นสัญญาเดียวไม่ได้จะต้องเป็นสัญญาแยกแต่ถ้าในปี ๒๕๖๕ ท่านโอนจำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้เป็น ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึงจะเป็นสัญญาเดียว สรุปก็คืองบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท และข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท แต่โครงการก่อสร้างเสร็จแล้วในระยะที่ ๑ เพราะฉะนั้นในปี ๒๕๖๖ ระยะที่ ๒ งบประมาณจำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากว่าพัสดุคาดว่ากรรมการกำหนดราคากลางไม่สามารถทำราคากลางให้พัสดุเสร็จทันภายในเดือนกันยายนนี้ เพราะฉะนั้นในฐานะเจ้าของโครงการก็กลัวว่างบประมาณจะตกไป จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ไว้อีกหนึ่งปี ก็เลยนำเรียนท่านนายกเพื่อขอยื่นญัตติขอเงิน เพราะฉะนั้นโครงการจัดซื้อจัดจ้างอาคารสำนักงานหลังใหม่นี้เป็นระยะที่ ๒ ถ้าไม่ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณก็จะตกไป แต่ถ้าจะเสนอใหม่ก็จะได้จัดทำร่างข้อบัญญัติเหมือนเดิม ที่นี้ความชัดเจนระยะที่ ๑ เฉพาะโครงสร้างอาคารส่วนระยะที่ ๒ จะเป็นการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมทุกอย่าง ตามที่ช่างออกแบบมา

ก็ขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมได้รับทราบและเข้าใจในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง  
ในระยะที่ ๒ ขอขอบคุณครับ

นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์  
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ กรณีท่านกาสินที่ว่าผมนำเสนอเรื่องการแบ่ง  
งวดงานตรงนี้เป็นไปตามสัญญาซึ่งกำหนดการแบ่งงวดงาน ซึ่งการกำหนดในงาน  
โครงสร้างก็ต้องแบ่งงวดงาน เช่น งานโครงสร้างอาคารเสร็จผู้รับจ้างก็เบิกงวดงาน  
งวดที่ ๑ เทเสา เทคาน หลังคาเสร็จก็เบิกงวดงานงวดที่ ๒ ท่านจะเข้าใจงวดงาน  
ในสัญญา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายชาติรี ทองนาง  
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เท่าที่ผมจำได้งบประมาณของปี ๒๕๖๕ ที่เรา  
กันเงินไว้ในปี ๒๕๖๖ ก็คือหลายท่านอยากบอกว่าเป็นงบประมาณเดียวกัน  
ตอนนั้นที่จะตั้งของปี ๒๕๖๖ จำได้ไหมครับและก็คือทางสภาไม่มั่นใจว่าตัวนั้นมัน  
มันผิดหรือมันยังงี้ เลยอยากสอบถามฝ่ายบริหาร ว่าจะมีผู้รับผิดชอบไหมครับ  
เราต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับ ในการกันเงินครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ

นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์  
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาตท่านประธานครับ ในกรณีที่ท่านชาติรี ทองนาง สอบถามก็ขอนำเรียน  
ว่าการกันเงินในส่วนของสัญญา ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาทนั้นจะเป็นคนละส่วนกันกับ  
การกันเงินในรอบนี้ครับ ส่วนของการกันเงินในรอบก่อนเป็นไปตามข้อบัญญัติปี  
๒๕๖๕ ซึ่งช่วงนั้นปริมาณงานเบิกจ่ายจะเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๖ ซึ่งก็เสร็จสิ้นไปแล้ว  
ซึ่งระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการนั้นย่อมไม่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ แต่อย่างใด ดังนั้นการที่จะเอาจำนวนเงินของ  
ข้อบัญญัติ ๒๕๖๕ มารวมกับข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖ ย่อมเป็นไปได้แน่ครับ  
เพราะว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติของแต่ละปีงบประมาณ อันนี้ขอนำ  
เรียนเป็นเช่นนี้ เพราะว่าถ้าไปทำอย่างนั้นก็คงจะไม่เป็นไปตามระเบียบ  
งบประมาณอย่างแน่นอนครับ ตามที่ท่านชาติรีนำเสนอขอขอบคุณครับ

นายพงษ์ ไตรสุ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตามที่สมาชิกสภาสอบถามว่ามันจะขัดแย้งกับ  
ระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ผมเข้าใจว่าข้อบัญญัติปี  
๒๕๖๕ เราก่อนนี้ผูกพันมาครั้งนึงแล้ว ตามที่สภาท้วงถามแล้วก็คือมันจะขัดต่อ  
ระเบียบข้อกฎหมายไหม ถ้าไม่ขัดกับระเบียบข้อกฎหมายสภาก็เห็นชอบอยู่แล้ว  
ขอขอบคุณครับ

นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์  
เลขานุการสภาฯ

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอตอบคำถามท่านสมาชิกสภาเมื่อสักครู่  
เมื่อข้อเท็จจริงเราทราบอยู่แล้วว่าระเบียบข้อกฎหมาย โครงการระยะที่ ๑ ได้  
สิ้นสุดลงโดยผู้รับจ้างส่งมอบงานและกรรมการตรวจรับเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับจ้างใน  
ส่วนของโครงสร้างนั้นย่อมหมดสิ้นภาระเหลือเพียงแต่การประกันสัญญาสองปี ใน  
ส่วนของโครงสร้างส่วนที่จะดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่จะก่อ  
หนี้ผูกพันเปิดสัญญาต่อไปย่อมแยกจากสัญญาแรก คือถ้าจะนำไปรวมกันคงจะ  
เป็นไปได้ไม่ได้ ดังนั้นการก่อสร้างของสัญญาที่สองก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งตอนลง  
งานแล้วไม่ทราบว่าผู้รับจ้างแบ่งจ่ายงวดงานดำเนินการได้อาจจะเป็นคนละห้าง  
แต่การก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม  
อยู่แล้วก็ต้องดำเนินการตามแบบแปลน ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการอีกสัญญาหนึ่ง



ย่อมถูกกฎหมายครับการดำเนินการตอนนี้ คือการกันเงินก่อน ซึ่งก็ต้องขออนุมัติจากสภา ถ้าหากไม่ขออนุมัติให้กันเงิน โครงการนี้ย่อมจะไม่ดำเนินการต่อได้ ซึ่งจะมีผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

คือโครงการระยะที่ ๑ มีการประกันสัญญาสองปี แต่ที่นี้สัญญาตัวที่ ๒ จะลงงานสถาปัตยกรรม ที่เป็นห่วงคือผู้รับจ้างตามสัญญาที่ ๒ เขาเข้ามาทำงานแล้วทำให้เกิดความเสียหายของโครงสร้างนั้น และทางประกันสัญญาแรกจะเป็นคนซ่อมที่นี้เขาจะโยนความผิดให้ทางอบต.เรา ตรงนี้เราต้องมีทางออกด้วย ก็อยากแจ้งทางผู้บริหารว่าสัญญาแรกต้องมีผลกระทบแน่นอน ถึงมีหลักประกัน ๒ ปีถ้าหากสัญญาที่สองเขาเข้ามาทำงานแล้วทำให้โครงสร้างของเขาเสียหาย เขาจะไม่รับผิดชอบนะครับ

นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอชี้แจงกรณีหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างเป็นโครงสร้างประกัน ๒ ปี ถามว่ากรณีผู้ใดทำให้โครงสร้างระยะที่ ๑ พังต้องรับผิดชอบ ขอตอบว่าผู้ที่ทำโครงการนั้นต้องรับผิดชอบ ถึงแม้ว่างานสถาปัตยกรรม หลักประกันสัญญายังไม่สิ้นสุดลง แต่ปรากฏว่าระยะที่ ๒ ผู้รับจ้างงานสถาปัตยกรรมไปทำให้งานแรกเสียหายไม่ใช่ความรับผิดชอบของอบต. แต่จะเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างงานสถาปัตยกรรมที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายสรุปคือผู้ใดที่ทำให้งานเสียหายก็ผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ เว้นแต่สิ้นสุดสัญญาไปทั้งคู่แล้วเกิดความเสียหายอบต. ก็ต้องซ่อมเอง และท่านไม่ต้องกังวลเรื่องทำผิดระเบียบข้อกฎหมายก่อนที่จะทำเราก็ศึกษามาแล้ว ไม่มีใครอยากทำผิดระเบียบ และตอนนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือมติของสภาแค่นั้นว่าจะให้กันเงินหรือไม่ให้กันเงินครับ ขอบพระคุณที่ท่านเป็นห่วงครับ ขอบคุณครับ

นายชาติรี ทองนาง  
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

ขออนุญาตท่านประธานครับ ทางสภาแค่อยากทราบว่าสภาจะได้รับผิดชอบด้วยไหมหรือองค์กรเราจะเสียเปรียบไหมอย่างนี้นะครับ

นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ สภาไม่มีความผิด และผู้รับผิดชอบจะมีท่านนายก ท่านปลัด และเจ้าหน้าที่ท่านนั้นเป็นผู้รับผิดชอบทางละเมิด เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่ทำแบบเราหลาย ๆ แห่ง งบประมาณเขาไม่เพียงพอเขาก็จะของบประมาณเหมือนที่เราทำ คือเขาต้องทำเป็นเฟส ๑ เฟส ๒ จนเสร็จก็ไม่มีใครอยากจะทำเป็น ๒ - ๓ ระยะหรอกนะครับ

นายชาติรี ทองนาง  
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ มีอีกเรื่องหนึ่งครับ คือเรื่องโครงสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานและผมอยากสอบถามว่าอบต.เราไม่สามารถจ้างที่ปรึกษามาควบคุมงานหรือให้คนที่มีความรู้จริงๆ คือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างระบุอยู่ว่าให้สามารถจ้างที่ปรึกษาได้ คือผมอยากให้งานที่ออกมาแล้วดีมีประสิทธิภาพ เพราะว่างบประมาณทุกบาทมีค่าเป็นของประชาชน ทุกคนก็อยากให้ทำแล้วออกมามีคุณภาพ และการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๑ ผมอยากทราบว่าเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตของเรามีไหมครับขอบคุณครับ

นายสุเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอขอบคุณท่านชาตรีที่ส่งสั้ยขออนุญาตตอบท่าน ๒ ประเด็น คือท่านกลัวว่ารูปแบบจะไม่เป็นไปตามงานและรูปแบบความรับผิดชอบ คือช่างผู้ควบคุมงานคนแรก ตามด้วยกรรมการตรวจงานจ้าง ท่านปลัด ท่านนายก ถ้ากรณีงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการกรรมการตรวจงานจ้างไปรับงานแล้วบอกว่าตรวจสอบแล้วงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ เวลาเขาตรวจเขาจะตรวจตามรูปแบบ อย่างเช่น คานหนาเท่าไร กว้างเท่าไร ยาวเท่าไร สูงเท่าไร ตรงนี้เป็นตามแบบรายการ ส่วนดินที่มันทรุด มันไม่ได้อยู่ในรูปแบบรายการแต่มันคือรายละเอียด แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบช่างผู้ควบคุมงานจะต้องรับผิดชอบเป็นคนแรก และก็ตามลำดับว่าจะเป็นความผิดทางละเมิด ๒) การจ้างที่ปรึกษาระเบียบพัสดุองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจ้างที่ปรึกษาได้จะปรึกษาเรื่องอะไรถ้าเรื่องวิจัยได้ถ้าเราไม่รู้เรื่องจ้างที่ปรึกษามาก่อสร้างอาคารสำนักงานตามรูปแบบรายการ นั้นแสดงว่าลูกน้องของท่านนายกไม่มีความรู้ไม่มีประสิทธิภาพ การจ้างที่ปรึกษาระเบียบพัสดุให้ได้แต่ต้องดูว่าเรื่องอะไรที่อบต.ไม่รู้ที่จะต้องจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาหารือ อย่างเช่น โครงการสำรวจแบบประเมินเพื่อชี้วัดประสิทธิภาพประสิทธิผลอบต. ส่วนนี้ไม่มีผู้ใดทำวิจัยได้ ดังนั้นสำหรับโครงการนี้อบต. ของเราก็จะจ้างทุกปี เพื่อประเมิน คือเราจะจ้างมหาลัยเพื่อมาทำวิจัยให้กับเรา และเราไม่มีประชาชนมาร่วมตรวจสอบการตรวจสอบการบริหารงานของนายกคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่สมาชิกสภา เพราะฉะนั้นท่านมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของท่านนายกตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วท่านสงสัยประเด็นไหนเรามีกระทู้ถามให้ถามตามระเบียบ หากท่านสงสัยตรงไหนท่านก็เขียนไปเลย เขียนชี้แจงเป็นกระทู้ยื่นก่อน ๗ วัน ให้ท่านนายกเข้ามาชี้แจงในที่ประชุม นั่นคือการตรวจสอบของท่านท่านสงสัยข้อไหนท่านก็เตรียมมาเลย และยื่นต่อประธานสภายื่นต่อนายกก่อนประชุม ท่านนายกก็จะตอบให้ท่าน และให้ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมสภา ขอเรียนท่านชาตรีว่าในสิ่งที่พวกผมทำนั้นเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นลำดับแรกตามหลักความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตรวจสอบได้นี่คือหลักการทำงานของกระผม ขอขอบคุณอย่างสูงครับ

นายอัษฎาภูมิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

คืองาน คาน เสา ถ้ามั่วสัญญาไหนที่เป็นการตกแต่งเสา เป็นสัญญาแรกหรือสัญญาที่ ๒ ตรงนั้นคือมันจะมีคานที่มันไม่สวย อยากสอบถามว่ามันเป็นส่วนของสัญญาใดรับผิดชอบ จะเป็นสัญญาแรกหรือสัญญาที่สองครับ

นายสุเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมในฐานะเจ้าของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ระยะแรกปริมาณงานเท่าเดิม งานที่จะทำระยะที่ ๒ คืองานสถาปัตยกรรม งานฝ้า เพดาน ผนัง ตกแต่งผิวผนัง งานปูวัสดุพื้นผิวประตูหน้าต่าง ช่องแสง ครัวภัณฑ์ห้องน้ำ งานบันได และส่วนประกอบบันได งานเบ็ดเตล็ด และอื่นๆทุกอย่างอยู่ในระยะที่สอง เพราะฉะนั้นก่อนการจัดซื้อจัดจ้างนายช่างผู้ออกแบบเขียนแบบ จะต้องแสดงรายการในปร.๔ ปร.๕ พร้อมราคา ๓.๘ ล้านบาท ว่าเขาต้องทำอะไรจนเป็นที่พอใจถึงจะตรวจรับงานนั้น ดังนั้นจะอยู่ในระยะที่ ๒ ครับ

- นายเอื้อง บุญชาญ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๘
- ขออนุญาตครบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คือฝ่ายบริหารจะกันเงินไว้แล้วเงินที่กันไว้จะเพียงพอในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ครับ
- นายกาสิน บุญชาญ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๑
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัด คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมคิดว่าการกันเงินไว้แล้ว แต่ท่านสมาชิกแต่ละท่านคิดว่ามันผิดหรือถูกก็แล้วแต่ความคิดของท่านถ้าผิดมาสภาก็รับเอาไป ถ้ามันไม่ผิดก็ไม่เป็นไรครับ
- นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด
- ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอตอบคำถามท่านเอื้อง บุญชาญ คือช่วงที่เขียนแบบเขาประมาณการมาแล้ววงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าเราได้งบประมาณเจ็ดล้านบาทครั้งเดียวคือเราสามารถดำเนินการก่อสร้างครั้งเดียวเสร็จเลย แต่เราไม่สามารถทำได้ เนื่องจากงบประมาณเรามีจำกัด ดังนั้นก็เลยของงบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนคือระยะที่ ๑ และของงบประมาณอีก ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท ในระยะที่ ๒ ฉะนั้นเราจึงแบ่งเป็นระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ครับ
- นายชาติรี ทองนาง  
ส.อบต. หมู่ที่ ๗
- ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอสอบถามเพิ่มเติม คือท่านได้ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ครับ สภาขอคุณได้ไหม เพราะสภาไม่รู้เลยว่าท่านดำเนินการตอนไหนบ้างครับ
- นายสุขเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด
- ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตามระเบียบพัสดุของการจัดซื้อจัดจ้างเมื่องบประมาณได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วงานครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรืองานทั่วไปหน่วยงานจะต้องทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและต้องลงระบบด้วย เพราะกฎหมายบังคับหากไม่มีแผนก็จะไม่ประกาศใช้แผนได้ เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับอนุมัติแล้วทุกกองจะต้องทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วส่งให้กองคลังก็จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หัวหน้าหน่วยงานเสนอแผนและประกาศในระบบ e-GP แล้ว ทีนี้แผนจัดซื้อจัดจ้างบอกว่าภายใน ๒ เดือนคือเดือนตุลาคม พฤศจิกายนมันไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่างบประมาณจะมาตอนไหน เขาก็เลยนิยมเขียนแผนตุลาคมถึงกันยายน ซึ่งงบจะมาประมาณไตรมาส ๓ ส่วนแผนการก่อสร้าง ไม่เกี่ยวกับเรา เราประกาศจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างมาได้แล้วกฎหมายกำหนดเช่นเดียวกันผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการก่อสร้างให้ออบต.หรือให้สภาว่า คุณจะสร้างอะไรในระยะเวลา ๓ - ๕ เดือน ในสัญญาอาคารหลังนี้ ๑๕๐ วัน ผู้รับจ้างก่อนจะเข้ามา เขาส่งแผนเข้ามาเลย เพราะเขาเข้าใจการก่อสร้าง เรามีหน้าที่ทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้เงินแยกกันส่วนแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้สัญญาเพื่อจะให้งานเสร็จตามสัญญา เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนพัสดุ และลงเว็บไซต์ด้วยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบดูได้ทุกสำนักกองมีแผนจัดซื้อจัดจ้างครับ ขอขอบคุณครับ
- นายถาวร บุตรสุวรรณ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๙
- ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมอยากเรียนถามเรื่องประกันสัญญาโครงการซ่อมแซมของผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างตรงนี้จะให้คู่สัญญาเข้ามาซ่อม เพราะตอนนี้ไฟฟ้าพังข้างหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดความเสียหายไหมแต่ยังไม่มีการมาซ่อมแซมหรือต้องรอให้ถึง ๒ ปีก่อนที่จะหมดสัญญาแล้วอบต. จะทำเองหรือเปล่านั้น

นายสุเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด

เนื่องจากว่าประเด็นคำถามทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของการบริหารสัญญาในงานพัสดุที่เกี่ยวข้องหรือพัสดุ กรณีหลักประกันสัญญาของโครงการก่อสร้างอาคาร ๒ ปี ผู้รับจ้างต้องรับรองงานของตัวเองภายใน ๒ ปีหรือไฟฟ้า หมู่ ๙ ที่ท่านทำโครงการก่อสร้างโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่มันไม่สว่างสัญญายังไม่สิ้นสุดขอนำเรียนท่านตรงนี้ โดยหลักผู้รับจ้างส่วนมากหลักประกันสัญญา ๒ ปี ยังไม่สิ้นสุดสัญญาหน่วยงานแจ้งแล้วแจ้งอีก ๓ - ๕ รอบ แจ้งอีกเขาก็ไม่มา และเขาจะมาตอนใกล้จะสิ้นสุดสัญญา เขาค่อยจะมารอซ่อมครั้งเดียวเพื่อจะได้ไม่ซ่อมหลายครั้งครับ

นายพงษ์ ไตรสุ  
ส.อบต. หมู่ที่ ๔

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ผมอยากให้สภาเราเข้าใจ ว่าท่านนายกเสนอญัตติเข้ามาตามข้อบัญญัติปี ๒๕๖๗ เพราะว่าการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายตามระยะเวลา จำนวนเงิน สภาต้องแยกแยะให้ออก ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท และในระยะเวลาที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท การจัดซื้อจัดจ้างเป็นงานของเจ้าหน้าที่เขา ผมเลยอยากบอกว่าเรามาทำตามข้อบัญญัติที่ตั้งงบประมาณไว้ในระบบเท่านั้น ครับขอบคุณครับ

นายสุเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอขอบคุณท่านพงษ์ ไตรสุ ที่เข้าใจ ถ้าเราไม่ทำตามข้อบัญญัติก็ไม่ได้ เมื่อท่านอนุมัติงบประมาณและตราเป็นข้อบัญญัติแล้วก็หมดหน้าที่ของท่าน ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของท่านนายก ส่วนท่านนายกจะทำหรือไม่ทำก็เป็นดุลยพินิจของท่าน สภามีหน้าที่อนุมัติงบประมาณอย่างเดียวและให้ความเห็นชอบเรื่องใดที่เป็นอำนาจของสภา คือตรงนี้เราจำเป็นจริงๆ เนื่องจากเราก่อนนี้ไม่ทัน ทีนี้ที่ต้องให้สภาเห็นชอบเพราะสภาเป็นผู้อนุมัติงบประมาณตั้งแต่แรก แต่นายกไม่สามารถนำงบประมาณไปใช้ได้ทันห้วงระยะเวลา มันก็เลยย้อนกลับไปหาท่านเพื่อให้ขอเงิน เพราะนายกทำไม่ทันสมาชิกสภาคงจะเข้าใจนะครับ

นายสนันตน์ ธรรมรักษ์  
นายกอบต.

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เรื่องก่อสร้างอาคารเราดำเนินการด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อกฎหมาย ในเมื่อเราดำเนินการไม่ทันเพราะช่างของเราไปรับแบบมาจากที่อื่นแต่ยังมีการแก้แบบใหม่ทำให้ล่าช้า ประกอบกับเจ้าหน้าที่เราทำงานหลายอย่างไม่ใช่ว่าจะทำแค่เรื่องเดียว บางครั้งวันเสาร์อาทิตย์เขาก็ไม่ได้พัก ช่วงนี้ฝนตกมีน้ำท่วมตรงไหนในตำบลเขาก็ต้องออกไปดู พอมีโครงการข้างนอกเขาก็ออกไป ในบางครั้งผมก็เห็นใจก็ไม่อยากตำหนิใครช่างเขาก็ทำเต็มที่แล้วครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุเกษม เพ็ชรเลิศ  
หัวหน้าสำนักปลัด

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอขอบคุณสภาที่อนุมัติงบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างอาคารหลังนี้ งบประมาณในการก่อสร้างนี้เราประหยัดงบประมาณไป ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพราะอาคารหลังนี้งบประมาณก่อสร้าง ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้รับจ้างสามารถทำได้ในราคานี้ ตรงนี้คือข้อดีของการแข่งขันราคากลางหรือ e-bidding นะครับ ดังนั้นงบประมาณที่เหลือก็ตกเป็นเงินสะสมไป ขอขอบคุณครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมตินะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้เบิกจ่ายเหลือปี กรณีไม่ก่อกวนผู้ก่อกวน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพพงาม ปริมาณกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร ประเภทงานอาคารสำนักงาน หมวดงานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผิวผนัง งานปูวัสดุผิวพื้น งานประตู หน้าต่าง ช่องแสง งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ งานบันได และส่วนประกอบบันได งานทาสี งานระบบไฟฟ้า งานเบ็ดเตล็ด และงานอื่นๆ งบประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	๑๒	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายสนั่นตัน ธรรมรักษ์  
นายก อบต.

ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่อนุมัติให้กันเงิน ผมก็จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด และจะดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ ถ้าสมาชิกสภาท่านใดสงสัยก็ให้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ ขอขอบคุณครับ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

ผ่านนะครับ ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขออ่านประกาศปิดการประชุม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพพงาม เรื่องปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพพงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ บัดนี้ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพพงาม ได้ดำเนินการมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพพงาม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๓ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุมครับ ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ วัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายวัชรวิชัย กาญจนรัตนรัตน์)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพพงาม

ลงชื่อ อัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี ผู้รับรอง  
(นายอัษฎาวุฒิ ผ่องใสศรี)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพพงาม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ลงชื่อ เลวียน ไชยโสตา  
(นางเลวียน ไชยโสตา)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ พงษ์ ไตรสุ  
(นายพงษ์ ไตรสุ)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ ชาตรี ทองนาง  
(นายชาตรี ทองนาง)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

ลงชื่อ ถาวร บุตรสุวรรณ  
(นายถาวร บุตรสุวรรณ)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ ทินกร เข้มอุทา  
(นายทินกร เข้มอุทา)  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓